

Sử dụng Hóa chất & Thuốc trừ sâu



Hóa chất là vật liệu quan trọng ở nhiều nông trại. **Cẩn thận khi dùng tất cả hóa chất để tránh gây tai nạn hoặc làm ô nhiễm sản phẩm.**

Dùng hóa chất và thuốc trừ sâu

Cẩn thận khi dùng tất cả các hóa chất



Cẩn thận khi dùng tất cả các hóa chất tẩy rửa và thuốc trừ sâu. Luôn luôn cất giữ các chất này cách xa sản phẩm, các thùng chứa, và vật liệu đóng gói.

Những người sử dụng hóa chất đều phải hoàn tất một khóa học sử dụng hóa chất (ví dụ: ChemCert).

Cách tốt nhất để bảo đảm quý vị đáp ứng mức dư lượng tối đa (MRL) là theo đúng tất cả các hướng dẫn ghi trên nhãn hóa chất.

Chỉ mua thuốc trừ sâu có nhãn an toàn còn nguyên vẹn và hướng dẫn đầy đủ từ các đại lý hóa chất được phê duyệt. Không bao giờ mua thuốc trừ sâu cũ hoặc không có nhãn hiệu.

Mặc quần áo và dùng dụng cụ bảo hộ (ví dụ: găng tay, kính đeo mắt an toàn, quần dài, áo dài tay, giày ủng, nón, v.v.).

Chuyên chở thực phẩm và hóa chất

Không bao giờ chuyên chở thuốc trừ sâu chung với người, thực phẩm, hoặc thức ăn gia súc.

Chỗ cất giữ thuốc trừ sâu phải được ghi cho thấy rõ, có khóa, và cách xa trẻ em, thú vật, và nguồn nước. Chỗ này phải có cách ngăn thuốc lại khi bị tràn ra hoặc rò rỉ. Chỗ này phải thật thoáng khí và có đủ ánh sáng.

Điều chỉnh máy phun ít nhất hàng năm để bảo đảm máy sẽ phun đúng lượng thuốc trừ sâu.



Không bao giờ chuyên chở thuốc trừ sâu chung với thực phẩm

Phun thuốc và lưu giữ hồ sơ



Ghi lại tất cả những lần dùng các chất hóa học

Bảo đảm nước được dùng có chất lượng nước thành phố (không có vi khuẩn nguy hiểm).

Thuốc trừ sâu phải được dùng đúng y như ghi trên nhãn sản phẩm hoặc giấy phép. Không phun thuốc trừ sâu khi trời có gió, hoặc khi trời mưa.

Mỗi khi quý vị phun thuốc trừ sâu, hãy làm theo các hướng dẫn về an toàn và khi nào được vào lại. Các hướng dẫn này bao gồm những loại quần áo và dụng cụ bảo hộ mà quý vị phải dùng, và thời gian tối thiểu quý vị không được vào lại cánh đồng đã xịt thuốc.

Không thu hoạch bất kỳ sản phẩm nào trước khi kết thúc tất cả các khoảng thời gian cần phải tránh. Thời gian cần phải tránh là khoảng thời gian tối thiểu phải chờ kể từ lúc phun thuốc trừ sâu đến lúc thu hoạch sản phẩm.

Đi tắm ngay sau khi rửa và cất bình xịt.

Lưu giữ hồ sơ của tất cả các lần xịt thuốc, bao gồm ngày tháng, địa điểm, loại thuốc trừ sâu được dùng, xịt ở mức độ nào, số lượng đã dùng, tình trạng thời tiết, và tên người xịt thuốc. Tham khảo Hướng dẫn về việc Tìm ra nguồn gốc để biết thêm chi tiết.